



ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหอกลอง
เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านกระบัง
ตำบลหอกลอง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหอกลอง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก จะดำเนินการสอบราคา
จ้างโครงการก่อสร้าง ดังต่อไปนี้

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านกระบัง

จุดเริ่มต้น-สิ้นสุด เริ่มจากบริเวณถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม ถึงคลองสูบน้ำด้วยไฟฟ้า หมู่ที่ ๒ บ้านกระบัง
สภาพเดิม ชนิดผิวทาง ดินลูกรัง กว้าง ๔.๐๐ เมตร

ความต้องการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว
๕๖๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงไหล่ทางดินลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๑๐ - ๐.๕๐ เมตร หรือตาม
สภาพพื้นที่ (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๒๔๐ ตารางเมตร)

(รายละเอียดตามประมาณการและแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลหอกลองกำหนด)
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบมาตรฐาน จำนวน ๑ ป้าย ผู้รับจ้างดำเนินการเอง

ได้กำหนดราคากลางไว้ ๙๕๒,๐๐๐.-บาท (เก้าแสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)

งบประมาณในการจ้างครั้งนี้เป็นเงิน ๘๗๙,๐๐๐.-บาท (แปดแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

ใช้สัญญาแบบปรับราคา (ค่า K ๓.๔)

ราคากลางของทางราชการดังกล่าว ไม่ถือว่าผูกพันที่ผู้เสนอราคาจะต้องพิจารณาไปตามนั้น ผู้เสนอ
ราคาจะต้องรับผิดชอบในการถอดแบบและคำนวณราคางานเองจะนำราคากลางของทางราชการมาปฏิเสธความ
รับผิดชอบ หรือเรียกร้องค่าก่อสร้างในภายหลังไม่ได้

ผู้มีสิทธิเสนอราคาต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

๑. เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา ที่มีอาชีพรับจ้างทำงานที่สอบราคาดังกล่าว
๒. ไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อเป็นผู้ทำงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว ในขณะที่ยื่นของสอบราคา
๓. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
๔. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัด
จ้างภาครัฐ
๕. คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมี
มูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเงินเป็นเงินสดก็ได้
๖. เป็นผู้มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่สอบราคา ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๓๘๐,๘๐๐.-
บาท (-สามแสนแปดหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน-) ที่เป็นสัญญาเดียวกัน (ร้อยละ ๔๐ ของราคากลางที่กำหนดไว้) และ
เป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
หน่วยงานอื่น ซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่
องค์การบริหารส่วนตำบลเชื่อถือ

/กำหนดดูสถานที่...

กำหนดดูสถานที่โครงการก่อสร้าง

ในวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. ณ สถานที่ดำเนินการ ผู้ที่ไปดูสถานที่จะต้องมีอำนาจผูกพันในนามห้างฯ หรือบริษัท หรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจและต้องลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน หากไม่ไปดูสถานที่ก่อสร้างจะถือว่าผู้เสนอราคาเข้าใจรายละเอียดชัดเจนแล้ว เมื่อมีอุปสรรคปัญหาในเวลางานจะนำมาอ้างให้ผิดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลหอกลองไม่ได้

กำหนดยื่นซองสอบราคา ดังนี้

๑. ผู้เสนอราคาฝึกของเสนอราคาให้เรียบร้อยก่อนยื่นโดยตรงต่อ เจ้าหน้าที่รับซองขององค์การบริหารส่วนตำบลหอกลอง ตั้งแต่วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ (เว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหอกลอง

๒. ผู้เสนอราคาฝึกของเสนอราคาให้เรียบร้อยก่อนยื่นโดยตรงต่อ เจ้าหน้าที่รับซองขององค์การบริหารส่วนตำบลหอกลอง ในวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ (ที่ว่าการอำเภอพรหมพิราม)

กำหนดเปิดซองสอบราคา

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ (ที่ว่าการอำเภอพรหมพิราม)

ผู้สนใจติดต่อขอรับหรือขอทราบรายละเอียดเอกสารสอบราคาจ้าง ค่าแบบแปลนราคาชุดละ ๕๐๐.-บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) ได้ที่งานพัสดุ กองคลัง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหอกลอง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ระหว่างวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ ในวันและเวลาราชการ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.eprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๕๕๕๐-๖๒๐๗-๘ ในวันและเวลาราชการ

องค์การบริหารส่วนตำบลหอกลอง จะเรียกทำสัญญาทันทีเมื่อได้รับเงินรายได้ ที่ได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วเท่านั้น

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐

(นายสุชาติ ฉิมศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหอกลอง